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Annwyl Delyth 

Ysgrifennaf atoch fel cadeirydd y pwyllgor uchod i ofyn a fyddech chi a’ch cyd-

aelodau o’r pwyllgor yn ystyried cynnal ymchwiliad byr brys i werthu a phrynu tir 

amaethyddol a werthir yng Nghymru ar gyfer plannu coed i gwmnïau sy’n dymuno 

defnyddio hwn fel rhywbeth i ffwrdd. -set ar gyfer allyriadau carbon neu fel rhan o 

gronfeydd buddsoddi. 

Mae’r duedd o brynu tir amaeth Cymru i blannu coed ar raddfa fawr i gwmnïau y tu 

allan i’r sector ffermio yn rhwygo drwy ein cefn gwlad fel pelen dân a chredwn yn gryf 

fod hyn yn fygythiad i’n diwylliant, ein treftadaeth a’n hiaith Gymraeg. 

Bydd effeithiau’r patrwm prynu i’w gweld mewn blynyddoedd i ddod ar draws 

cymunedau gwledig ar hyd a lled Cymru a theimlwn yn gryf bod yn rhaid gwneud 

rhywbeth i sicrhau nad yw unrhyw blannu a wneir yn effeithio’n negyddol ar wead 

bywyd gwledig. 

Cawsom gyfarfod â Julie James AS, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd ar 16 

Awst 2022, a chefais gyfle i gyflwyno cynnig y Gynghrair Cefn Gwlad i roi Asesiad o’r 

Effaith ar Gymunedau Gwledig ar waith ar gyfer pob cais am blannu coed yng 

Nghymru. Cafodd y cynnig groeso cynnes gan y Gweinidog. 

Byddai'r AEGG yn asesu'r effaith bosibl y byddai plannu coetir yn ei chael ar y 

gymuned wledig leol gan asesu a fyddai hyn yn niweidiol iawn ac yn anghymesur i 

bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig 

 

 

 



Byddai'r AEGG yn edrych ar yr effaith y byddai'r coetir yn ei chael ar wead bywyd 

gwledig a byddai'n cynnwys sicrwydd bwyd o dan y penawdau canlynol; 

• Economi wledig; 

• Sicrwydd bwyd; cynaliadwyedd, olrheinedd a fforddiadwyedd, a'r effaith ar 

• Diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg. 

 

Byddai angen i hyn gael ei wneud a'i gymeradwyo cyn i unrhyw goedlannau gael eu 

creu gan gyrff cyhoeddus a chwmnïau eraill sy'n dymuno plannu coed ar dir 

amaethyddol “torfol”. Credwn y byddai angen gwneud hyn yn annibynnol ar y 

Llywodraeth a Chyfoeth Naturiol Cymru ond dylai gynnwys dirprwyaeth o arbenigwyr 

mewn amrywiol feysydd a allai astudio’r potensial, yn gadarnhaol ac yn negyddol, y 

gallai planhigfeydd mawr ei gael ar gymunedau gwledig. 

Nid yw’r Gynghrair Cefn Gwlad o gwbl yn gwrthwynebu plannu coed a chefnogi 

plannu coed fel rhan o’r ymgyrch ehangach i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd 

ond teimlwn yn gryf bod yn rhaid mai hon yw’r goeden iawn, yn y lle iawn, ar gyfer yr 

effaith gywir ac na ddylai beryglu’r dyfodol y bobl yng nghefn gwlad Cymru neu yn 

wir ein sicrwydd bwyd yn y dyfodol. 

Byddwn yn croesawu’r cyfle i ddwyn y syniad hwn i ffrwyth gyda chefnogaeth eich 

pwyllgor ac edrychaf ymlaen at glywed gennych. 

Yr eiddoch yn gywir, 
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